

การบรรยายแนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมจังหวัด โดยนายบุญวัฒน์ ปัญช์ณญาแดง
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุม
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่
 การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

.....

โดยมี นายสุเทพ ทรัพย์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
 เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายบุญวัฒน์ ปัญช์ณญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
 “แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมจังหวัด”

ภาพกิจกรรม



SSK 1 NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
 360 ถนนรัฐวงษา ตำบลหนองทราย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
 โทรศัพท์ 086 4550862 โทรสาร 045 612681
 www.sisaketedu1.go.th

*วิถีใหม่ หัวใจคุณธรรม
 กายภาพ สุขุคนภาพ*

**ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ**

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ทรัพย์ทอง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งก่อนการ
 ประชุมได้ร่วมกิจกรรมเขตสูงจิต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสูงจิต จากนั้น บริษัท สยามสไมล์ สาขาศรีสะเกษ ได้มาแนะนำ
 โครงการประกันคุณภาพนักเรียน พิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ชั้นนำ รุ่นที่ 13 จำนวน 1 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตร
 โรงเรียนที่ผ่านการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ปี 2565 จำนวน 62 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลผลงาน
 ปฏิบัติดี (Best Practice) การให้เกียรติในโรงเรียน จำนวน 22 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ “สร้างสุขอย่างไร
 ให้ห้องเรียนมีรอยยิ้ม” จำนวน 3 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “เด็กยุคใหม่ รู้ทันภัยไซเบอร์” ระดับประถมศึกษา จำนวน
 6 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจังหวัด จาก
 นายบุญวัฒน์ ปัญช์ณญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้น ได้มอบ
 นโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นางสาวอรรชฎา หล้าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 นางปวีณา ธรรมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
 ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

**รายงานข่าวโดย...ปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานวิชาการ**

นายบุญวัฒน์ ปัญช์สัญญาแดง วิทยากรบรรยายให้ความรู้ “แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม”



กลุ่มกฎหมายและคดี
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

